

ข้อมูลสำหรับสื่อสารมวลชน เกี่ยวกับการรับโอนศูนย์เอกสาร

โอกาส : พิธีลงนามในข้อตกลงโอนศูนย์เอกสาร Thailand Information Center ระหว่าง Advanced Research Projects Agency (ARPA) กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัน : วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๘.๓๐ น.

สถานที่ : หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ลงนาม: ฝ่าย ARPA : Dr. Robert N. Schwartz ผู้อำนวยการ

ฝ่ายจุฬาฯ : ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ อธิการบดี

ฝ่ายกรมวิเทศสหการ : นายอภิลาศ โอสถานนท์ รองอธิบดีกรมวิเทศสหการ ลงนามในฐานะ
สักขีพยาน

ผู้ร่วมในพิธี : มี ๓๒ นาย (ดูรายชื่อซึ่งพิมพ์ต่างหาก)

ความเคิม : ศูนย์เอกสาร Thailand Information Center ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๑ โดย ARPA ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทางทหาร ของกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเอกสารทางด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์เกี่ยวกับประเทศไทย มีหน้าที่ให้บริการแก่นักวิจัยของรัฐบาลสหรัฐ และรัฐบาลไทย ซึ่งทำการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงและการพัฒนาประเทศไทย

ศูนย์เอกสาร Thailand Information Center มีลักษณะแตกต่างกับห้องสมุดธรรมดาตรงที่รวบรวมและจำแนกและทำบทคัดย่อเอกสารเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ และที่สำคัญก็คือใช้ระบบใหม่ที่มีบริการแก่นักวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารที่รวบรวมก็ทันสมัย ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ครอบคลุมเรื่องรวมทุกแง่มุมของประเทศ พร้อมทั้งจะให้ให้นักวิจัยคนควาในเรื่องที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

ถึงแม้เอกสารส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทย แต่ TIC ก็รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับประเทศอื่น เฉพาะส่วนที่มาจากเกี่ยวกับประเทศไทยด้วย เช่นเรื่องราวของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

TIC ได้ดำเนินการมา ๔ ปี ลงทุนประมาณ ๑๔ ล้านบาท รวบรวมและจำแนกทำบทคัดย่อเอกสารหลายหมื่นฉบับขณะนี้รัฐบาลสหรัฐจะหยุดการดำเนินงานวิจัยของ ARPA ในประเทศไทยลง และก็ได้ระงับงบของ TIC ด้วย แต่โดยที่เห็นว่าเอกสารที่ TIC สะสมไว้นั้นมีคุณค่าทางวิชาการอย่างยิ่ง ควรที่หน่วยงานไทยจะรับไปทำประโยชน์ทางด้านวิจัยต่อไป จึงได้แจ้งให้หน่วยงานไทยที่สนใจแสดงความจำนงค์ ใ้มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาหลายแห่งแสดงความจำนงค์ขอรับศูนย์เอกสารไปดำเนินการ ที่สุครมวิเทศสหการกับ ARPA ได้หารือกันตกลงให้จุฬาลงกรณ์เป็นผู้ได้รับ

ฐานะปัจจุบันของศูนย์เอกสาร TIC

หลังจากการลงนามในข้อตกลงวันนี้แล้ว ก็จะทำการเคลื่อนย้ายเอกสารมายังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้บริการแก่นักวิจัยตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๑๕ เป็นต้นไป ในขั้นตอนนี้ให้ตั้งอยู่ที่ คึกคณะรัฐศาสตร์

จุฬาฯ ถือว่าศูนย์เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้บริการแก่นักวิจัยของจุฬาฯ และจากหน่วยงานอื่น ๆ และโดยที่งานค้นคว้าวิจัยเป็นส่วนสำคัญของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย จุฬาฯ จึงจะ คำนึงการขยายงานครั้งนี้ต่อไป

การบริหารงาน มีโครงสร้างการบริหารเป็น ๓ ส่วนคือ

ก. กรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่วางนโยบาย ประกอบด้วย

๑. ศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ อธิการบดี เป็นประธาน
๒. ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ เป็นกรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาด เลขาธิการ "
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำจักษ์ มงคลกุล เลขาธิการฝ่ายวิชาการ "
๕. ศาสตราจารย์ สุทธิลักษณ์ อัมพันวงศ์ บรรณารักษ์หอสมุดกลาง "
๖. อาจารย์ศรีจี จันทวิมล บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ "
๗. อาจารย์อำพน นะมาตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นกรรมการและเลขาธิการ

ข. กรรมการที่ปรึกษา ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้เชิญผู้สนใจงานวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ มาเป็นกรรมการที่ปรึกษา

ค. ฝ่ายดำเนินงาน มีผู้อำนวยการเป็นหัวหน้า และมี Information Specialist จำนวนหนึ่ง ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะได้รับโอนเจ้าหน้าที่ไทย ๒ คน ซึ่งทำงานอยู่ที่ TIC มา